



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย

เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) พร้อมทั้งรายงานให้อำเภอรอบ และให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ให้ทราบทั่วกัน นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๗๗๗๐๒/-

วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบ สขร.๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย

ตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง เพื่อจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกไประหว่างปีเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพมีแนวทางในการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการจัดหาพัสดุในหน่วยงานต่างๆ สัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาในการจัดหาระหว่างปีงบประมาณ ตลอดจนรายงานผล อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หน่วยงานที่มีความต้องการพัสดุ ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบสามารถทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพัสดุทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างอยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ดังนั้น เจ้าหน้าที่พัสดุ จึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบ สขร.๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่
(นางสาวปิยะนาถ ชั้นที่ท้าว)

- ความเห็นของหัวหน้าพัสดุ

(ลงชื่อ) หัวหน้าพัสดุ
(นางลดาวรรณ ศิริพอง)

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
(นางภัทราพร ทิศคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
(นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย

